



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลจูน ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ข้าพเจ้า นายสุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจูน ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลจูน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลจูนให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจาวาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุกิจ ทิพทิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจูน

โรงพยาบาลจุน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.จุน



โรงพยาบาลจุน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงาน ทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent)" จึงได้จัดพิธีประกาศเจตจำนง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความตั้งใจและให้คำมั่นของคณะผู้บริหารว่า จะปฏิบัติและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต สอดคล้องตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีค่านิยมวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการ เพื่อยับยั้งการทุจริต พร้อมก้าวสู่องค์กรที่ใสสะอาด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สุกิจ ทิพทิพากร

(นายสุกิจ ทิพทิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน